

## เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย

ท่ามกลางบรรยากาศความสนุกสนานในช่วงเทศกาลสงกรานต์มักมีผู้ได้รับอันตรายจากการเล่นน้ำสงกรานต์โดยมีสาเหตุมาจากการเล่นน้ำอย่างไม่ถูกวิธี ซึ่งนอกจากจะทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บแล้ว ยังเป็นการทำลายวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยจึงมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัยมาฝากดังนี้



การเลือกสถานที่เล่นน้ำสงกรานต์เลือกเล่นน้ำสงกรานต์เฉพาะในบริเวณหรือเส้นทางที่จัดให้เล่นน้ำเท่านั้นไม่เล่นน้ำบริเวณริมฟุตบาท ตามไหล่ทาง หรือท้องถนนที่มีรถสัญจรไปมาเพราะในขณะที่เล่นน้ำอาจไม่ทันระมัดระวังทำให้ถูกรถเฉี่ยวชน

การเล่นน้ำสงกรานต์ควรปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยรักษามารยาทในการเล่นน้ำใช้น้ำสะอาดหรือน้ำอบไทย ไม่ใช่ น้ำสกปรก น้ำเย็น น้ำแข็ง น้ำผสมเม็ดแมงลัก น้ำผสมเม็ดสาหร่ายหรือน้ำผสมสีย้อมผ้า สาดใส่ผู้อื่นไม่สาดน้ำในลักษณะรุนแรงใส่ผู้ขับขี่ที่สัญจรไปมา เพราะอาจทำให้รถเสียหลักและเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ไม่ใช่สายยาง ปืนฉีดน้ำหรือกระบอกฉีดน้ำที่ดัดแปลงให้มีแรงดันน้ำสูงฉีดใส่ผู้อื่นอย่างเด็ดขาดเพราะอาจทำให้ได้รับอันตรายถึงขั้นตาบอดหรือเสี่ยงการใช้แปรงผสมน้ำหรือการเล่นประแป้งในเชิงอนาจารซึ่งนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วยังเป็นการทำลายวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยอีกด้วย

การแต่งกายโดยเฉพาะสุภาพสตรี ควรแต่งกายให้มิดชิด ไม่ใช่เสื้อผ้าแนบเนื้อสายเดี่ยว เสื้อกล้าม เสื้อแขนกุดหรือเสื้อที่มีโทนสีอ่อน เพราะหากโดนสาดน้ำจะทำให้เห็นรูปร่างชัดเจนขึ้นอาจเป็นสาเหตุให้ถูกลวนลามได้ ผู้ที่เล่นน้ำโดยบรรทุกน้ำไว้ท้ายรถกระบะและขับรถเล่นน้ำตามท้องถนนการนำถังน้ำใส่กระบะท้ายรถมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยไม่ควรลุกขึ้นยืนขณะที่รถวิ่งควรวางเท้าที่ยึดจับให้มั่นคงและควรมีอุปกรณ์ยึดจับถังน้ำ เช่น ใช้เชือกผูกมัดให้ติดกับตัวรถ ไม่ให้ขยับไปมา เพราะอาจลطمทับผู้ที่อยู่บนรถไม่ควร

บรรทุกคนจนน้ำหนักมากเกินไปเพราะจะทำให้รื้อเสียการทรงตัวและบังคับทิศทางได้ยากขึ้นไม่นำเด็กเล็กขึ้นไปเล่นน้ำบนรถโดยเด็ดขาดเพราะเด็กอาจพลัดตกลงจากรถจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้นอกจากนี้ผู้ขับรถไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาดเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะทำให้ตัดสินใจผิดพลาดและไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงทีหากจำเป็นต้องนำน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆมาเล่นให้ระมัดระวังการลื่นพลัดตกจากตลิ่งน้ำทำให้จมน้ำเสียชีวิต

**ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เล่นน้ำ**ถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับอันตรายเนื่องจากหากโดนสาดน้ำโดยไม่ทันระวังตัว อาจทำให้รื้อเสียหลักล้มรวมทั้งไม่ควรรวมกลุ่มขี่รถจักรยานยนต์เล่นน้ำ หากขี่รถผ่านจุดที่มีการเล่นน้ำควรลดความเร็วลง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุรถลื่นไถลทำให้ได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นเสียชีวิต นอกจากนี้ผู้เล่นน้ำสงกรานต์จะต้องรักษามารยาทในการเล่นน้ำแล้วผู้ขับขี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถผ่านเส้นทางที่มีการเล่นน้ำเป็นพิเศษเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากสภาพถนนที่เปียกชื้นเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ควรชะลอความเร็วลงและรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าและกลุ่มคนให้มากกว่าปกติ ระมัดระวังคนที่เล่นน้ำริมสองข้างทางและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นพิเศษ ปิดกระจกรถเพื่อป้องกันการถูกสาดน้ำเข้ามาในห้องโดยสาร กรณีเบรกเปียกน้ำอาจทำให้ประสิทธิภาพในการหยุดรถลดลง ให้แก้ไขโดยใช้เท้าเหยียบบนแป้นเบรกเบาๆ ๓ - ๔ ครั้ง จะช่วยให้เบรกทำงานดีขึ้น

.....